
เรื่องเสร็จที่ ๕๕๕/๒๕๔๔ 

 

บนัทึกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

เรื่อง  แนวทำงกำรปฏิบติัตำมสญัญำกำรบริหำรและด ำเนินกิจกำร 

ศูนยก์ำรประชุมแห่งชำติสิริกิต์ิ  
   

 

กรมธนำรกัษ์ได้มีหนังสือ  ที่  กค  ๐๔๑๙/๑๗๓๓  ลงวันที่  ๒๙  มิถุนายน  
๒๕๔๔  ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามสญัญาการบริหารและด าเนินกิจการศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิกับบริษัท เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด โดยมีรายละเอียดและ
ข้อเทจ็จริงเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้  

๑.  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นผู้บริหารและด าเนินกจิการศูนย์การประชุมแห่งชาติสริิกต์ิิ  รวม  ๓  ช่วง คือ 

(๑) ช่วงที่  ๑  มีระยะเวลา  ๔  เดือน  นับตั้งแต่วันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๓๔  
ถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๓๔  (ช่วงมีประชุมสภาผู้ ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศประจ าปี  ๒๕๓๔)  โดยมีเง่ือนไขว่าหากบริหารเป็นที่พอใจของกระทรวงการคลัง
จะได้ด าเนินการฯ ช่วงที่ ๒  อกี ๕ ปี 

(๒)  ช่วงที่  ๒  มีระยะเวลา  ๕  ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๔ ถึง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ โดยมีเง่ือนไขให้บริษัท เอน็.ซี.ซี.ฯ ต้องเสนอแผนงานเกี่ยวกับการ
ลงทุนก่อสร้างอาคารที่จอดรถ คลังสินค้า และอาคารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอผลประโยชน์ตอบ
แทนในการขอรับสทิธบิริหารศูนย์การประชุมฯ ช่วงที่ ๓ มีก าหนดเวลา ๒๕ ปี 

(๓)  ช่วงที่  ๓  มีการลงนามในสัญญาการบริหารฯ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน 
๒๕๓๙ แบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ 

(๓.๑)  มีระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๙ ถึงวันที่ก่อสร้าง
อาคารเสรจ็หรือถือว่าก่อสร้างเสรจ็ 

(๓.๒)  มีระยะเวลา ๒๕ ปี นับแต่วันที่ก่อสร้างเสรจ็หรือถือว่าเสรจ็ 

๒.  ตามสัญญาการบริหารและด าเนินกิจการฯ (ช่วงที่  ๓) ฉบับลงวันที่  ๙ 
เมษายน ๒๕๓๙ ในเง่ือนไข ข้อ ๓ และข้อ ๑๐ ก าหนดให้บริษัท เอน็.ซี.ซี.ฯ ต้องก่อสร้างอาคาร
ส่วนขยายโครงการศูนย์การประชุมฯ ซ่ึงประกอบด้วย  โรงแรมมาตรฐานระดับสี่ถึงห้าดาวจ านวน
ห้องพักไม่ต ่ากว่า ๔๐๐ ห้อง ที่จอดรถยนต์ ไม่น้อยกว่า ๓ ,๐๐๐ คัน และพื้ นที่ซึ่งใช้เพื่อการ
พ าณิ ช ย์ ไ ม่ น้ อ ยก ว่ า  ๒ ๘ ,๐๐๐  ต าร าง เมต ร  ร วมมู ล ค่ าใน ก ารก่ อ ส ร้ างไ ม่ ต ่ าก ว่ า 
๒,๗๓๒,๗๒๑,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งขณะนี้
บริษัทฯยังมิได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารโรงแรมและสิ่งปลูกสร้างตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 
  ส่งพร้อมหนังสือ นร ๐๖๐๑/๐๙๑๐ ลงวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ซึ่ งส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

 



 ๒ 

๓.  บริษัท เอน็.ซี.ซี.ฯ ได้จัดส่งแบบแปลนอาคารโครงการตามสญัญาให้กรมธนา
รักษ์พิจารณา  ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาแล้วเห็นว่า  อัตราส่วนระหว่างพื้ นที่โครงการกับพื้ นที่
อาคารและระยะต่าง ๆ ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จึงส่งแบบแปลนให้
บริษัท เอน็.ซี.ซี.ฯ พิจารณาแก้ไข แต่เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับพื้ นที่ในบริเวณเขตเช่าเดิมของ
ศูนย์การประชุมฯ มีจ ากัด บริษัทฯ ต้องขอเช่าพื้ นที่จากโรงงานยาสูบเพิ่มเติมประมาณ ๘ ไร่ 
บริเวณร้ัวด้านหลังอาคารศูนย์การประชุมฯ  กรมธนารักษ์จึงได้พิจารณาให้บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ  
เจรจาตกลงกบัโรงงานยาสบู แต่โรงงานยาสบูไม่อนุญาตให้บริษัท เอน็.ซี.ซี.ฯ เช่าพื้นที่ประมาณ ๘ 
ไร่ดังกล่าว  เนื่องจากรัฐบาลชะลอการย้ายโรงงานยาสูบไปอยู่ที่ใหม่ คณะกรรมการประสานงานฯ 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
จึงมีมติให้บริษัท เอน็.ซี.ซี.ฯ สร้างอาคารโครงการส่วนขยายฯ ในพื้ นที่เขตเช่าเดิมของศูนย์การ
ประชุมฯ โดยเจรจากับโรงงานยาสูบขอเช่าพื้นที่เพิ่มเติมอกี ๖ เมตร ตลอดแนวร้ัวด้านหลังเพื่อให้
ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกบัการควบคุมการก่อสร้างอาคารสงู 

๔.  หลังจากบริษัท เอน็.ซี.ซี.ฯ ได้เจรจากับโรงงานยาสูบ โดยโรงงานยาสูบเรียก
ค่าทดแทนในการถอยร่น เนื้ อที่ ๑-๐-๒๙.๗๕ ไร่ เป็นเงิน ๔๖,๖๖๙,๒๐๐ บาท จากบริษัทฯ ซ่ึง
บริษัท เอน็.ซี.ซี.ฯ เห็นชอบต่อข้อเสนอของโรงงานยาสบู  ต่อมาบริษัท เอน็.ซี.ซี.ฯ แจ้งว่า บริษัทฯ 
พิจารณาแล้วเห็นว่า การก่อสร้างโรงแรมในบริเวณศูนย์การประชุมฯ จะได้รับผลกระทบในเชิงลบ
มากกว่าเชิงบวก  เนื่องจากเป็นการเพิ่มอุปทานของห้องพักโดยไม่เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
โดยรวม ท าให้ผู้ลงทุนประสบภาวะขาดทุน  จึงขอยกเลิกการก่อสร้างอาคารโรงแรม โดยยินดีจะ
ปรับเปล่ียนเป็นก่อสร้างอาคารสถานที่จอดรถยนต์ พื้ นที่พาณิชย์  และปรับปรุงองค์ประกอบของ
ศูนย์การประชุมฯ ใหม่ให้มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๒,๗๓๒,๗๒๑,๐๐๐ บาท และขอลดผลประโยชน์
ตอบแทนรายปีลงอีกร้อยละ ๔๐   ซึ่งคณะกรรมการประสานงานบริหารศูนย์การประชุมฯ ได้
ประชุมเมื่ อวันที่  ๘  กันยายน ๒๕๔๓ และมีมติ ให้กรมธนารักษ์ เสนอรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาน าเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการในนโยบายให้ด าเนินการตาม
วิธใีดวิธหีนึ่ง  ดังนี้  

(๑)  ให้บอกเลิกสัญญาการบริหารฯ ฉบับลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๙ กับ
บริษัท เอน็.ซี.ซี.ฯ พร้อมทั้งเรียกค่าเสยีหายตามเง่ือนไขในสญัญาการบริหารฯ หรือ 

(๒)  ให้บริษัท เอน็.ซี.ซี.ฯ แก้ไขเง่ือนไขสัญญาการบริหารฯ ได้โดยยกเลิก
การก่อสร้างอาคารโรงแรมตามสัญญา  แต่บริษัทฯ จะต้องเสนอโครงการใหม่รวมมูลค่าไม่น้อย
กว่าโครงการเดิมตามสัญญา หากมูลค่าโครงการใหม่น้อยกว่ามูลค่าโครงการเดิม บริษัทฯ จะต้อง
ชดเชยให้ครบถ้วนตามมูลค่าที่ลดน้อยลงไป 

กรมธนารักษ์ได้รายงานและเสนอความเห็นให้กระทรวงการคลังทราบ เพื่อ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้บริษัท เอน็.ซี.ซี.ฯ ยกเลิกการก่อสร้างอาคารโรงแรมตาม
สัญญาการบริหารฯ ฉบับลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๙ โดยเจรจาผลประโยชน์ตอบแทนและ
ระยะเวลาการบริหารศูนย์การประชุมฯ ใหม่ และกระทรวงการคลังได้ขอให้กรมธนารักษ์ทบทวน
ปัญหาข้อเทจ็จริงและปัญหาข้อกฎหมาย รวม ๒ ข้อ สรุปว่า 



 ๓ 

(๑)  กรณีให้ยกเลิกสญัญา บริษัทฯ ได้ท าผิดสญัญาอย่างไร 

(๒ )   ก รณี แ ก้ ไขสัญ ญ าโดย ไม่ ส ร้ างโร งแ รม   ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หรือไม่  

๕.  กรมธนารักษ์ได้จัดประชุมหารือภายใน เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดย
เชิญผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักงานอัยการสูงสุดมาร่วมประชุมเพื่ อ
พิจารณาประเด็นปัญหาที่กระทรวงการคลังขอให้ทบทวนทั้ง ๒ ข้อ  ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า  
การที่จะอ้างว่าบริษัทฯ ปฏบิัติผิดสัญญาหรือไม่ ยังไม่ชัดเจน  และการที่บริษัทฯ ขอแก้ไขสัญญาฯ 
โดยไม่สร้างโรงแรมซึ่งเป็นสาระส าคัญของสญัญา จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยท าการวิเคราะห์เฉพาะโครงการใหม่ และให้คณะกรรมการ
ประสานงานบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิ ริกิ ต์ิพิจารณาและเสนอแนวทางแก้ไขต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓ เนื่องจากสญัญาดังกล่าวได้ด าเนินการเลยขั้นตอนการเสนอโครงการแล้ว 

กรมธนารักษ์พิจารณาแล้วเห็นว่า  ตามสัญญาข้อ ๑๐ ก าหนดว่า "บริษัทฯ 
จะต้องด าเนินการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ดังมีรายละเอียดเง่ือนไขแบบแปลน  
ก าหนดเวลา และข้อก าหนดในการก่อสร้างตามเอกสารแนบท้ายสญัญาหมายเลข ๕"  การที่บริษัท
ฯ ขอปรับเปล่ียนแนวทางการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ แตกต่างจากที่ก าหนดใน
สัญญานั้น  เป็นการขอแก้ไขสัญญาในสาระส าคัญ  ซึ่งจะต้องด าเนินการตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 
๒๕๑๙) ข้อ ๑๖ วรรค ๓  ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘  โดยต้อง
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  และเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕  แต่
เนื่ องจากพระราชบัญญัตินี้ มิได้ก าหนดเกี่ยวกับกรณีคู่สัญญาขอแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาฯ 
บางส่วนว่า  จะต้องด าเนินการวิเคราะห์โครงการใหม่ทั้งหมดหรือวิเคราะห์โครงการเฉพาะส่วนที่
ขอเปล่ียนแปลง โดยให้คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา  ๒๒  พิจารณารายงานเสนอแนว
ทางแก้ไขต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เพื่อน าเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  ดังนั้น 
เพื่อที่กรมธนารักษ์จะได้ปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าวได้ถูกต้อง  จึงขอให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาวินิจฉัยในปัญหา ดังนี้  

๑.  การที่บริษัท เอน็.ซี.ซี.ฯ ขอปรับเปล่ียนสัญญาฯ โดยไม่ก่อสร้างโรงแรม  แต่
จะสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การประชุมฯ ในมูลค่ารวมไม่ต ่ากว่ามูลค่าโครงการตามสัญญาการ
บริหารเดิม (๒,๗๓๒,๗๒๑,๐๐๐ บาท) แทนจะกระท าได้หรือไม่  หากกระท าได้  กรมธนารักษ์
จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในขั้นตอนใด 
และจะต้องวิเคราะห์โครงการใหม่ทั้งหมดหรือวิเคราะห์โครงการเฉพาะในส่วนที่ขอปรับเปลี่ยน 

๒.  กรณีต้องวิเคราะห์โครงการใหม่ทั้งหมดตามหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕  โครงการดังกล่าวนี้ เป็นโครงการใหม่หรือโครงการ
ที่มีทรัพย์สนิอยู่แล้ว ตามนัยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 



 ๔ 

 

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวโดยมีผู้แทน
กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์ และกรมบัญชีกลาง) เป็นผู้ชี้แจงข้อเทจ็จริงแล้ว มีความเหน็ดังนี้  

ประเด็นที่หนึ่ง  การที่บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ขอยกเลิกการก่อสร้างโรงแรม  และ
ปรับเปล่ียนเป็นการก่อสร้างอาคารสถานที่จอดรถยนต์ พื้ นที่พาณิชย์ และปรับปรุงขยายศูนย์การ
ประชุมฯ  ในมูลค่ารวมไม่ต ่ากว่ามูลค่าโครงการตามสญัญาการบริหารฯเดิม (๒,๗๓๒,๗๒๑,๐๐๐ 
บาท) แทน นั้น เห็นว่า  เป็นการขอแก้ไขสัญญาการบริหารฯเดิม  ซึ่งบริษัท เอน็.ซี.ซี.ฯ ในฐานะ
คู่สัญญาสามารถที่จะเสนอขอแก้ไขสัญญาต่อกระทรวงการคลังได้  ซึ่งกระทรวงการคลังกจ็ะต้อง
เป็นผู้พิจารณาต่อไปว่า  มีการกระท าใดที่เป็นการผิดสัญญา และสมควรบอกเลิกสัญญาด้วย
หรือไม่ และถ้าหากปรากฏว่ามีการกระท าดังกล่าวกระทรวงการคลังกอ็าจใช้สทิธิบอกเลิกสญัญาได้ 
แต่ถ้าหากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาดังกล่าว ทางราชการจะ
ได้รับประโยชน์และไม่เป็นการเสียประโยชน์ และได้ผลประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าหรือดีกว่า
ข้อก าหนดในสัญญาเดิม กระทรวงการคลังกอ็าจพิจารณาให้มีการแก้ไขสัญญาได้ต่อไป และการ
แก้ไขสัญญาดังกล่าวกไ็ม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. 
๒๕๓๕ เพราะมิใช่การให้เอกชนรายใหม่ร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการของรัฐ 

ประเดน็ที่สอง เมื่อวินิจฉัยไว้แล้วว่า การแก้ไขสัญญาดังกล่าวไม่ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงไม่จ าเป็นต้องวินิจฉัยว่า
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการใหม่หรือโครงการที่มีทรัพย์สินอยู่แล้วตามนัยมาตรา ๘ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวอกี 

 

 

 

(ลงชื่อ)   ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์ 
(นายชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์) 
เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กนัยายน  ๒๕๔๔ 
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เรือง แนวทางการปฏิบัติตามสัญญาการบริหารและดําเนินกิจการ

4
ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สรกต

กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือ f na ๐๕๑๕/๑๕๑๓๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๕๕ ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามสัญญาการบริหารและดําเนินกิจการศูนย์การประชุมแห่งชาติ

¢    ¢

สิริกิตี้กับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด โดยมีรายละเอียดและ
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ติเวลลอปเม้นท์ จํากัด ได้รับ
ค
             ัดเลือกให้เป็นผู้บริหารและดําเนินกิจการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ้ รวม ๓ ช่วง คือ
(๑) ช่วงที่ ๑ มีระยะเวลา ๕ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๕
ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ (ช่วงมีประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศประจําปี ๒๕๓๕) โดยมีเงื่อนไขว่าหากบริหารเป็นที่พอใจของกระทรวงการคลัง
จะได้ดําเนินการฯ ช่วงที่ ๒ อีก ๕ ปี
(๒) ช่วงที่ ๒ มีระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ ถึง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ โดยมีเงื่อนไขให้บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ต้องเสนอแผนงานเกี่ยวกับกา
             ร
ลงทุนก่อสร้างอาคารที่จอดรถ คลังสินค้า และอาคารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอผลประโยชน์ตอบ
แทนในการขอรับสิทธิบริหารศูนย์การประชุมฯ ช่วงที่ ๓ มีกําหนดเวลา ๒๕ ปี
(๓) ช่วงที่ ๓ มีการลงนามในสัญญาการบริหารฯ เมื่อวันที่ «๕ เมษายน
๒๕๓๓ แบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ
(๓.๑)  มีระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๕๓ ถึงวันที่ก่อสร้าง
อาคารเสร็จหรือถือว่าก่อสร้างเสร็จ
(๓.๒) มีระยะเวลา ๒๕ ปี นับแต่วันที่ก่อสร้างเสร็จหรือถือว่าเสร็จ
๒. ตามสัญญาการบริหารและดําเนินกิจการฯ (ช่วงที่ ๓) ฉบับลงวันที่ ๓
เมษายน ๒๕๓๓ ในเงื่อนไข ข้
             อ ๓ และข้อ oo กําหนดให้บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ต้องก่อสร้างอาคาร
ส่วนขยายโครงการศูนย์การประชุมฯ ซึ่งประกอบด้วย โรงแรมมาตรฐานระดับสี่ถึงห้าดาวจํานวน
ห้องพักไม่ต่ากว่า ๕๐๐ ห้อง ที่จอดรถยนต์ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ du และพื้นที่ซึ่งใช้เพื่อการ

พาณิชย์ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร รวมมูลค่าในการก่อสร้างไม่ตํากว่า

ไ๒,ฒ๓๒๒,เ์๒๑,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งขณะนี
บริษัทฯยังมิได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารโรงแรมและสิงปลูกสร้างตามเงื่อนไขที่กําหนด

ส่งพร้อมหนังสือ นร ๐๐๐๑/๐๓๑๐ ลงวันที่ ๒๕ ก
             ันยายน ๒๕๕๕ ซิงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
             [END PAGE 1]
             ๓. บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ได้จัดส่งแบบแปลนอาคารโครงการตามสัญญาให้กรมธนา
รักษ์พิจารณา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาแล้วเห็นว่า อัตราส่วนระหว่างพื้นที่โครงการกับพื้นที่
อาคารและระยะต่าง ๆ ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จึงส่งแบบแปลนให้
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ พิจารณาแก้ไข แต่เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ในบริเวณเขตเช่าเดิมของ
ศูนย์การประชุมฯ มีจํากัด บริษัทฯ ต้องขอเช่าพื้นที่จากโรงงานยาสูบเพิ่มเติมประมาณ ๕ ไร่
บริเวณรั้วด้านหลังอาคารศูนย์การประชุมฯ กรมธนารักษ์จึงได้พิจารณาให้บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ
เ
             จรจาตกลงกับโรงงานยาสูบ แต่โรงงานยาสูบไม่อนุญาตให้บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ เช่าพื้นที่ประมาณ ๕
ไร่ดังกล่าว เนื่องจากรัฐบาลชะลอการย้ายโรงงานยาสูบไปอยู่ที่ใหม่ คณะกรรมการประสานงานฯ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
จึงมีมติให้บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ สร้างอาคารโครงการส่วนขยายฯ ในพื้นที่เขตเช่าเดิมของศูนย์การ
ประชุมฯ โดยเจรจากับโรงงานยาสูบขอเช่าพื้นที่เพิ่มเติมอีก ๒ เมตร ตลอดแนวรั้วด้านหลังเพื่อให้
ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างอาคารสูง
๕. หลังจ
             ากบริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ได้เจรจากับโรงงานยาสูบ โดยโรงงานยาศูบเรียก

ค่าทดแทนในการถอยร่น เนื้อที่ ๑-๐-๒๓๕.๐๕ ไร่ เป็นเงิน ตอ,ออ๓๕,๒๐๐ WIN จากบริษัทฯ ซึ่ง
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ เห็นชอบต่อข้อเสนอของโรงงานยาสูบ ต่อมาบริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ แจ้งว่า บริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่า การก่อสร้างโรงแรมในบริเวณศูนย์การประชุมฯ จะได้รับผลกระทบในเชิงลบ
มากกว่าเชิงบวก เนื่องจากเป็นการเพิ่มอุปทานของห้องพักโดยไม่เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
โดยรวม ทําให้ผู้ลงทุนประสบภาวะขาดทุน จึงขอยกเลิกการก่อสร้างอาคารโรงแรม โดยยินดีจะ
ปรับเป
             ลี่ยนเป็นก่อสร้างอาคารสถานที่จอดรถยนต์ พื้นที่พาณิชย์ และปรับปรุงองค์ประกอบของ
ศูนย์การประชุมฯ ใหม่ให้มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๒,๐๓ไ๒,@๒๑,๐๐๐ บาท และขอลดผลประโยชน์
ตอบแทนรายปีลงอีกร้อยละ ๕๐ ซึ่งคณะกรรมการประสานงานบริหารศูนย์การประชุมฯ ได้
ประชุมเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๓ และมีมติให้กรมธนารักษ์เสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการในนโยบายให้ดําเนินการตาม
วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

(๑) ให้บอกเลิกสัญญาการบริหารฯ ฉบับลงวันที่ « เมษายน ๒๕๓๕ กับ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ พร้อ
             มทั้งเรียกค่าเสียหายตามเงื่อนไขในสัญญาการบริหารฯ หรือ

(๒) ให้บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ แก้ไขเงื่อนไขสัญญาการบริหารฯ ได้โดยยกเลิก
การก่อสร้างอาคารโรงแรมตามสัญญา แต่บริษัทฯ จะต้องเสนอโครงการใหม่รวมมูลค่าไม่น้อย
กว่าโครงการเดิมตามสัญญา หากมูลค่าโครงการใหม่น้อยกว่ามูลค่าโครงการเดิม บริษัทฯ จะต้อง
ชดเชยให้ครบถ้วนตามมูลค่าที่ลดน้อยลงไป

กรมธนารักษ์ได้รายงานและเสนอความเห็นให้กระทรวงการคลังทราบ เพื่อ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ยกเลิกการก่อสร้างอาคารโรงแรมตาม
สัญญาการบริหารฯ ฉบับลง
             วันที่ « เมษายน ๒๕๓๓ โดยเจรจาผลประโยชน์ตอบแทนและ
ระยะเวลาการบริหารศูนย์การประชุมฯ ใหม่ และกระทรวงการคลังได้ขอให้กรมธนารักษ์ทบทวน
ปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย รวม ๒ ข้อ สรุปว่า
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             (๑) กรณีให้ยกเลิกสัญญา บริษัทฯ ได้ทําผิดสัญญาอย่างไร
(๒) กรณีแก้ไขสัญญาโดยไม่สร้างโรงแรม ต้องปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือไม่

๕. กรมธนารักษ์ได้จัดประชุมหารือภายใน เมื่อวันที่ ¢ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดย
เชิญผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล ะสํานักงานอัยการสูงสุดมาร่วมประชุมเพื่อ
พิจารณาประเด็นปัญหาที่กระทรวงการคลังขอให้ทบทวนทั้ง ๒ ข้อ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า
การที่จะอ้างว่าบริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาหรือไม่ ยังไม่ชัดเจน และการที่บริษัท
             ฯ ขอแก้ไขสัญญาฯ
โดยไม่สร้างโรงแรมซึ่งเป็นสาระสําคัญของสัญญา จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้

เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยทําการวิเคราะห์เฉพาะโครงการใหม่ และให้คณะกรรมการ

ย

ประสานงานบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตีพิจารณาและเสนอแนวทางแก้ไขต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓ เนื่องจากสัญญาดังกล่าวได้ดําเนินการเลยขั้นตอนการเสนอโครงการแล้ว

กรมธนารักษ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามสัญญาข้อ oo กําหนดว่า 'บริษัทฯ
จะต้องดําเนินก
             ารก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ดังมีรายละเอียดเงื่อนไขแบบแปลน
กําหนดเวลา และข้อกําหนดในการก่อสร้างตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข ๕” การที่บริษัท
ฯ ขอปรับเปลี่ยนแนวทางการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ แตกต่างจากที่กําหนดใน
สัญญานั้น เป็นการขอแก้ไขสัญญาในสาระสําคัญ ซึ่งจะต้องดําเนินการตามกฎกระทรวง (พ.ศ.
๒๕๑๓) ข้อ ๑๒ วรรค ๓  ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยต้อง
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วม
             งานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่
เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้มิได้กําหนดเกี่ยวกับกรณีคู่สัญญาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาฯ
บางส่วนว่า จะต้องดําเนินการวิเคราะห์โครงการใหม่ทั้งหมดหรือวิเคราะห์โครงการเฉพาะส่วนที่
ขอเปลี่ยนแปลง โดยให้คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒ พิจารณารายงานเสนอแนว
ทางแก้ไขต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อนําเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้น
เพื่อที่กรมธนารักษ์จะได้ปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ถูกต้อง จึงขอให้สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาฬิจารณาวินิจฉัยในปัญหา ดังนี้

๑. กา
             รที่บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ขอปรับเปลี่ยนสัญญาฯ โดยไม่ก่อสร้างโรงแรม แต่
จะสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การประชุมฯ ในมูลค่ารวมไม่ตํากว่ามูลค่าโครงการตามสัญญาการ
บริหารเดิม (๒,๐๑๓ไ๒๒,๒๑,๐๐๐ UN) แทนจะกระทําได้หรือไม่ หากกระทําได้ กรมธนารักษ์
จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในขั้นตอนใด
และจะต้องวิเคราะห์โครงการใหม่ทั้งหมดหรือวิเคราะห์โครงการเฉพาะในส่วนที่ขอปรับเปลี่ยน

๒. กรณีต้องวิเคราะห์โครงการใหม่ทั้งหมดตามหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. ๒
             ๕๓๕ โครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการใหม่หรือโครงการ

ทีมีทรัพย์สินอยู่แล้ว ตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
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             คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวโดยมีผู้แทน
กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์ และกรมบัญชีกลาง) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง การที่บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ขอยกเลิกการก่อสร้างโรงแรม และ
ปรับเปลี่ยนเป็นการก่อสร้างอาคารสถานที่จอดรถยนต์ พื้นที่พาณิชย์ และปรับปรุงขยายศูนย์การ
ประชุมฯ ในมูลค่ารวมไม่ตํากว่ามูลค่าโครงการตามสัญญาการบริหารฯเดิม (ใ๒,เ๓ไซ,เไต๑,๐๐๐
บาท) แทน นั้น เห็นว่า เป็นการขอแก้ไขสัญญาการบริหารฯเดิม ซึ่งบริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ในฐานะ
คู่สัญญาสามารถท
             ี่จะเสนอขอแก้ไขสัญญาต่อกระทรวงการคลังได้ ซึ่งกระทรวงการคลังก็จะต้อง
เป็นผู้พิจารณาต่อไปว่า มีการกระทําใดที่เป็นการผิดสัญญา และสมควรบอกเลิกสัญญาด้วย
หรือไม่ และถ้าหากปรากฏว่ามีการกระทําดังกล่าวกระทรวงการคลังก็อาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้
แต่ถ้าหากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาดังกล่าว ทางราชการจะ
ได้รับประโยชน์และไม่เป็นการเสียประโยชน์ และได้ผลประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าหรือดีกว่า
ข้อกําหนดในสัญญาเดิม กระทรวงการคลังก็อาจพิจารณาให้มีการแก้ไขสัญญาได้ต่อไป และการ
แก้ไขสัญญาดังกล่าวก
             ็ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ.
๒๕๓๕ เพราะมิใช่การให้เอกชนรายใหม่ร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ

ประเด็นที่สอง เมื่อวินิจฉัยไว้แล้วว่า การแก้ไขสัญญาดังกล่าวไม่ต้องปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงไม่จําเป็นต้องวินิจฉัยว่า

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการใหม่หรือโครงการที่มีทรัพย์สินอยู่แล้วตามนัยมาตรา ๕ แห่ง

พระราชบัญญัติตังกล่าวอีก

(ลงชื่อ) ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
(นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สําน
             ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กันยายน ๒๕๕๕
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